

Số: 253/LKG-TUHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

LỜI KÊU GỌI

**Của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
V/v ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả Bão số 10 năm 2017**

Trong những ngày qua, Bão số 10 diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Bắc Trung bộ, nhất là tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng vạn hộ dân, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Nhằm giúp đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão số 10 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai với một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Đối với các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão số 10, các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình thiệt hại và nhu cầu của người dân; tổ chức vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và nhân dân ở những địa bàn ít bị ảnh hưởng để giúp đỡ nhân dân ở địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề ở địa phương; chủ động tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp (tiền, hàng) từ nguồn tại chỗ; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin với Hội cấp trên.

2. Đối với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, các cấp Hội tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội, chủ động tổ chức các hoạt động huy động thích hợp (tiền, hàng) để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai; là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ để gửi về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trên cơ sở nguồn vận động được, Trung ương Hội sẽ phân bổ cụ thể và trực tiếp chuyển sự ủng hộ của các địa phương tới nhân dân vùng thiên tai.

3. Thực hiện nghiêm công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống; đảm bảo công khai, minh bạch và quản lý theo đúng quy định các nguồn tiền, hàng vận động được. Đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi Bão số 10 năm 2017 kéo dài đến **hết tháng 10 năm 2017**- Là hành động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X. Số tiền thu được đề nghị chuyển qua địa chỉ hoặc các tài khoản sau:

a) **Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:** 82 Nguyễn Du Hà Nội; Tel. 0243 822 4030 (số lẻ 131); 0243 942 2201; Fax: 0243 942 4285; E.mail: vnrcdq@netnam.org.vn hoặc thuha.vnrc@gmail.com; Mobile: 0912 147 989 (đ/c Nguyễn Thu Hà).

